

Khóa thanh nhạc chất lượng cho người lớn

Bạn muốn tự tin khi hát trên sân khấu. Thanh nhạc là một kĩ thuật quan trọng mà bất cứ ai muốn hát hay đều phải đầu tư tập luyện. Hiểu một cách đơn giản, nó chính là cách chúng ta tạo ra nhạc từ thanh quản. Để có một giọng hát hay và chuyên nghiệp thì việc **học thanh nhạc** là điều hết sức cần thiết. Ngày nay, nhu cầu **học thanh nhạc cho người lớn** ngày càng nhiều. Điều này không hề gây ra khó khăn bởi có rất nhiều trung tâm dạy thanh nhạc cho người lớn cũng được mở ra. Chỉ cần có quyết tâm và một lòng theo đuổi, chắc chắn rằng không khó để có thể chinh phục thanh nhạc. → [học thanh nhạc tphcm](#)



Lớp học thanh nhạc cho người lớn tại Melody

Lớp học thanh nhạc dành cho người lớn tại Melody dành cho tất cả các học viên, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Đặc biệt, Melody nhận đào tạo học viên ở mọi trình độ, không cần có kỹ năng đầu vào. Chỉ cần bạn có niềm đam mê và quyết tâm theo **học thanh nhạc**, các giảng viên tại Melody đều có thể giúp bạn thực hiện ước mơ ca hát.

Melody có giáo trình giảng dạy riêng cho đối tượng là người lớn và trẻ em. Các giáo trình đều đạt chuẩn quốc tế và được việt hóa giúp học viên dễ hiểu. Tùy từng cấp độ đăng ký chương trình học mà giáo trình cũng có những cấp độ tương ứng. Do đó, bạn có thể học từ mức cơ bản đến nâng cao theo nguyện vọng.

Chất lượng giảng viên tại Melody thì không còn điều gì khiến bạn phải băn khoăn. Hầu hết các giảng viên đều tốt nghiệp tại các trường đại học, học viện lớn trên cả nước và có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy. Với các lớp **học thanh nhạc cho người lớn**, các giáo viên đều nắm rất vững các kiến thức nhạc lý, luyện thanh, khẩu hình, kỹ thuật thanh nhạc...

Không những nhiệt huyết, tận tình mà họ còn có trình độ sư phạm cao, nắm bắt tâm lý học viên rất tốt. Do đó, với mỗi học viên, giáo viên sẽ sử dụng những phương pháp truyền đạt khác nhau để học viên học thanh nhạc một cách dễ dàng.

Học phí khóa học thanh nhạc cho người lớn tại Melody

Để đảm bảo chất lượng dạy và **học thanh nhạc cho người lớn**, hiện nay, Melody chỉ mở lớp dạy kèm với mức học phí là 2,000,000 đồng/tháng. Giờ học tự chọn, có thể học tại nhà (9h – 21h) hoặc tại trung tâm (9h – 16h).

+ Số buổi học trong 1 tuần: 2 buổi.

+ Thời gian mỗi buổi học: 60 phút

Sau khi kết thúc khóa học, chúng tôi đảm bảo rằng sẽ giúp bạn có thể tự tin cất lên giọng hát của mình ở bất cứ đâu và hơn hết là sự tán thưởng của mọi người. Nếu bạn là người có đam mê với ca hát, hãy đăng kí với chúng tôi ngay hôm nay nhé.